

รายชื่อโครงการของทุกหน่วยงานแบ่งตามยุทธศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด						แนวทางการพัฒนา						หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม																	
รวม 33 โครงการ																	
1	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 1 ศึกษาสถานะการใช้ข้อมูลสมาชิกและข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์	✓												✓		กสส.	
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรและบุคลากร		✓							✓						กสส.	
3	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง	✓	✓					✓								กสส.	
4	โครงการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการสมาชิกสหกรณ์			✓					✓							กสส.	
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์	✓												✓		กตส.	
6	โครงการยกระดับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้รองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-payment)	✓												✓		กตส.	
7	โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกาแฟและน้ำมันดิบ	✓												✓		กตส.	
8	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์	✓						✓								กตส.	กรมฯ ขอร่วมดำเนินการในฐานะคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
9	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ		✓							✓						กตส.	
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร			✓					✓							กตส.	
11	การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart4M)				✓									✓		กตส.	
12	โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท			✓					✓							สสท.	โครงการที่ 12 และ 14 ต่างกันที่กลุ่มเป้าหมาย
13	โครงการฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์ทุกประเภท			✓					✓							สสท.	
14	โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท			✓					✓							สสท.	โครงการที่ 12 และ 14 ต่างกันที่กลุ่มเป้าหมาย
15	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่)			✓				✓	✓							สสท.	
16	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเงิน การบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์ (สำหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก)			✓				✓	✓							สสท.	

รายชื่อโครงการของทุกหน่วยงานแบ่งตามยุทธศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด						แนวทางการพัฒนา						หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
17	โครงการฝึกอบรมฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร			✓				✓	✓						สสท.	
18	โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/เสวนา/ออนไลน์และออนไลน์			✓						✓	✓				สสท.	
19	โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนา Hot Issue		✓					✓		✓					สสท.	
20	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสหกรณ์ สู่ความสำเร็จ			✓						✓					ชสท.	
21	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน			✓						✓					ชสท.	
22	โครงการพัฒนาสหกรณ์สมาชิกให้เกิดความเข้มแข็ง	✓						✓					✓		ชสท.	
23	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้	✓						✓		✓			✓		ชสท.	
24	โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบหรือ ชสท.จังหวัดต้นแบบ	✓						✓		✓			✓		ชสท.	
25	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ สหกรณ์	✓											✓		ชสท.	ชสท.เป็นผู้เสนอโครงการ โดยให้ กสส. กตส. เป็น หน่วยงานหลัก ชสท. สหกรณ์บริการ สันนิบาตฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
26	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสหกรณ์สู่ความเป็นมืออาชีพ		✓							✓					ชสท.	ชสท. เป็นผู้เสนอโครงการ โดยให้ กสส. กตส. สันนิบาตฯ เป็นหน่วยงานหลัก ชสท. สหกรณ์บริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
27	โครงการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ (สมาชิกกรรมการ ฝ่าย จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ)			✓					✓						ชสท.	ชสท. เป็นผู้เสนอโครงการ โดยให้ ชสท. สันนิบาตฯ เป็นหน่วยงานหลัก กสส. กตส. สหกรณ์บริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
28	โครงการยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม				✓								✓		ชสท.	ชสท. เป็นผู้เสนอโครงการ โดยให้ กสส. กตส. เป็นหน่วยงานหลัก ชสท. สหกรณ์บริการ เป็นหน่วยงานสนับสนุน
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสหกรณ์สู่ความเป็นมืออาชีพ (ชสอ.)		✓							✓					ชสอ.	
30	โครงการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากร (สหกรณ์สมาชิก ฝ่ายจัดการผู้ ตรวจสอบกิจการ)			✓					✓						ชสอ.	
31	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสหกรณ์สู่ความเป็นมืออาชีพ		✓							✓					ชสค.	
32	โครงการสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ (สมาชิกกรรมการ ฝ่าย จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ)			✓					✓						ชสค.	
33	โครงการสหกรณ์เครดิตยูเนียนดีเด่นระดับภูมิภาค	✓	✓					✓							ชสค.	งบประมาณใช้ทุนการศึกษา